

## ปรากฏการณ์ไนโฟโตสเฟียร์

นำเสนอเมื่อ : 3 ม.ค. 2551

ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ แม้รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุ รังสีความร้อน หรืออินฟราเรด แสงสว่างธรรมดา และรังสีอัลตราไวโอเล็ต แคร่งสีสว่างใหญ่เป็นแสงสว่าง และความวอน โฟโตสเฟียร์แฉ่งสี ซึ่งเป็น แสงสว่างธรรมดาทุกขนาดคลื่น ซึ่งมีอนุพันธ์จากดวงอาทิตย์มาผ่านอุปกรณ์แยกแ่งสีหรือสเปกโตรกราฟ (spectrograph) แลจะดูโดยสเปกตรัมชนิดต่อเนื่อง (continuous spectrum) ซึ่งมีแ่งเฉพาะบางขนาดคลื่นลดน้อยไปเป็นแห่งๆ ทำให้ปรากฏมีเส้นมืด (dark line หรือ absorption line) อยู่เป็นแห่งๆ บนสเปกตรัมสีต่อเนื่องนั้น เราเรียกเส้นมืดเหล่านี้ชื่อที่เรียกว่า เส้นฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer line) โดยชื่อของนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน (Joseph von Fraunhofer) ผู้ได้ทำการสำรวจ เส้นเหล่านี้ภายหลังจะยึดถือกันเป็นคนแรก

การสำรวจโฟโตสเฟียร์ ทำได้โดยการไขกลองโทรทรรศน์ธรรมดา โดยควรมีวิธีการซึ่งลดความแรงของแสงอาทิตย์ โดยไม่ลดขนาดของเลนส์หน้ากล้องที่รับแสงให้เล็กลงเพราะจะทำให้ความละเอียดชัดเจนของภาพลดลงด้วยการนำเอาไขกระจกกรองแสงสีดำ (neutral filters) หรือมีวิธีการอื่นๆ อีก หนึ่งในการถ่ายภาพโฟโตสเฟียร์นั้น อาจใช้ไขกระจกกรองแสงสีต่างๆ เช่น แดง เหลืองหรือน้ำเงิน เลือกเอาแต่คลื่นแสง ช่วงที่มีขนาดคลื่นเฉพาะบางส่วน เพื่อความชัดเจนเป็นพิเศษเพราะลักษณะต่างๆ บนดวงอาทิตย์มีความชัดเจนแตกต่างกันเมื่อสำรวจในแสงที่มีขนาดคลื่นแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แสงอาทิตย์ผ่านไขกระจกกรองแสงสีเช่นนี้มาแล้วก็ยังคงประกอบด้วย แสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆ จำนวนมากปนกันอยู่ เราเรียกแสงสว่างสีขาว และสีต่างๆ เช่นนี้ว่า แสงที่ขาวหรือสี แต่เป็นก่อนการซึ่งมีการกรองรังสีพอประมาณ ก๊าซในโฟโตสเฟียร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นไปในระดับที่ลดลงไป เมื่อเรามองดูตรงกลางดวงอาทิตย์นั้น แสงจากดวงอาทิตย์ผ่านโฟโตสเฟียร์ขึ้นมาในแนวตั้งฉาก แต่เมื่อเรามองดูตรงขอบดวง แสงจะต้องเดินเฉียงผ่านบรรยากาศ นับว่าดวงเคลื่อนที่ผ่านโฟโตสเฟียร์แต่ละชั้น เป็นระยะทางมากกว่า แสงสว่างที่กลางดวงจึงออกมาจากระดับที่ลึกกว่า แลร่อนกว่าแสงสว่างที่มาจากบริเวณใกล้ขอบดวง ดังนั้นกลางดวงจึงปรากฏสว่างกว่าที่ขอบดวง

ในภาพถ่ายกลุ่มจุด หน้า ๑๕ มีพิจารณาบริเวณนอกกลุ่มจุด จะเห็นพื้นผิวโฟโตสเฟียร์มีลักษณะเป็นดอกลูกกลอยคล้ายเม็ดสาคู ในปัจจุบัน มีการติดตามศึกษาธรรมชาติของดอกลูก (granules) ในโฟโตสเฟียร์อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยภาพถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ซึ่งตั้งอยู่บนภาคพื้นดินและกล้องโทรทรรศน์ซึ่งส่งขึ้นไปกับบอลลูน เพื่อให้อยู่สูงพ้นจากการรบกวนของบรรยากาศส่วนใหญ่ที่ห่อหุ้มพื้นผิวโลก

ดอกลูกเหล่านี้ มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ๓๕๐ กิโลเมตร ถึง ๑,๕๐๐ กิโลเมตรคิดเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ปรากฏขึ้นในโฟโตสเฟียร์ แล้วก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงลักษณะไปและสลายตัวเลื่อนลงหายไปเร็วที่สุด แลวดอกลูกใหม่ก็ปรากฏขึ้นแทนที่ ผลลัพธ์เปลี่ยนเวียนกันไปไม่หยุดนิ่ง วัตถุอายุเฉลี่ยโดยประมาณ ๖ นาที ถ้านับจำนวนในภาพถ่ายหนึ่งๆ แล้วคำนวณดู จะได้ปริมาณดอกลูกทั้งหมดที่ปรากฏในขณะใดขณะหนึ่งประมาณสามล้านเม็ดในปีที่มีการสังเกตดวงอาทิตย์มากที่สุด และเขาใจว่าดอกลูกเป็นราวสองล้านเม็ดในปีที่ดวงอาทิตย์มีจุดน้อยที่สุด

บริเวณกลางดวงมีความสว่างประมาณ ๑.๓ เท่าของขอบเขตระหว่างดอกลูก จากนี้คำนวณได้ว่า ดอกลูกมีสูงเท่ากับประมาณ ๓๐๐ องศาเซลเซียส ที่ตรงกลางดอกลูกปรากฏว่าเนื้อสารฟุ้งขึ้นมาด้วยความเร็วเฉลี่ย ๕๐๐ เมตรต่อวินาที

ลักษณะดังกล่าวข้างบนทำให้มีสันนิษฐานว่า ดอกลูกเหล่านี้ คือส่วนยอดของลำอากาศร้อนซึ่งพุ่งขึ้นมาจากความวอน โดยการแผ่รังสีออกไปในอวกาศ เมื่อเย็นตัวลงแล้วก็กลับจมลงสู่ภายในดวงอาทิตย์อีกในบริเวณรอบๆ ดอกลูก ซึ่งปรากฏเห็นเป็นขอบเขตที่มีดอกลูก ดังนั้นปรากฏการณ์จึงเป็นหลักฐานแสดงว่า ดวงอาทิตย์มีการถ่ายเทพลังงานจากระดับลึกภายในออกมาสู่ระดับสูงกว่าในโฟโตสเฟียร์ โดยการพาความวอน (convection) นั่นเอง

สิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในการสำรวจโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์นั้น จำเป็นต้องมีวิธีการลดความสว่างลง เป็นต้นว่าโดยการใส่กระจกกรองแสงสีดำ หรือฉากรับจากกล้องโทรทรรศน์ออกมาติดจอเป็นดวงใหญ่ ในการนี้เราจะใส่แผ่นขาว ในบางบริเวณบนพื้นผิวดวงอาทิตย์นั้นมีความสว่างน้อยกว่าพื้นผิวดวง หรือโฟโตสเฟียร์โดยทั่วไป อาณาบริเวณเหล่านี้ปรากฏเป็นจุดมืดและเขตมืดที่มีรูปร่างตัวก้นเหยี่ยวเป็นหย่อมๆ นั่นคือ กลุ่มจุดของดวงอาทิตย์ (sunspot groups) ซึ่งต่อมาเหตุผลที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่บริเวณที่ดวงอาทิตย์มืดลงไป หากแต่สว่างน้อยกว่าโฟโตสเฟียร์ทั่วไป

**จุดของดวงอาทิตย์ (sunspot) ขนาดปานกลาง** มีองค์ประกอบสองส่วนกล่าวคือ บริเวณกลางซึ่งปรากฏคล้ายเม็ดที่เดี่ยว เรียกว่า บริเวณมืด (umbra) มีความสว่างราว ๒๖ เปอร์เซ็นต์ของโฟโตสเฟียร์รอบๆ บริเวณมืดนี้ มีอาณาเขตที่มืดแต่ไม่มืดทีเดียว เรียกว่า บริเวณสว่าง (penumbra) มีความสว่าง ๕๘ เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวโฟโตสเฟียร์ เมื่อพิจารณาจุดโดยละเอียดเห็นได้ว่าบริเวณสว่างมีโครงสร้างเป็นเส้นบางๆ เรียกว่าเส้นแวงและแผ่กระจายจากบริเวณมืดซึ่งอยู่ตรงกลางออกมาโดยรอบ จุดขนาดเล็กบางจุด มีแต่บริเวณมืดไม่มีบริเวณสว่าง กลุ่มจุดซึ่งมีทั้งบริเวณมืดขนาดต่างๆ อยู่ใกล้ซึ่งรวมกันเป็นกระจุก มักมีบริเวณสว่างรวมกัน ความแตกต่างในความสว่างของลักษณะบนดวงอาทิตย์นี้ เกิดขึ้นเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิ กล่าวมาแล้วว่าโฟโตสเฟียร์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๖,๐๐๐ องศาเซลเซียส บริเวณมืดจะมีอุณหภูมิ ๔,๕๐๐ องศาเซลเซียส และบริเวณสว่างมีอุณหภูมิ ๕,๗๐๐ องศาเซลเซียส

จุดและกลุ่มจุดไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏอยู่คงที่บนดวงอาทิตย์ ดังเช่นที่กลุ่มหมอกและภูเขาปรากฏอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์ ความจริงจุดและกลุ่มจุดเหล่านี้เปลี่ยนแปลง ขนาด ลักษณะและจำนวนอยู่ทุกขณะ จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แลมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลาย มีจุดใหม่กลุ่มใหม่ เกิดขึ้นในตำแหน่งใหม่ วันเวียน เปลี่ยนกันอยู่เสมอ

ในปัจจุบัน นักดาราศาสตร์ สามารถทำการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กของวัตถุซึ่งแผ่รังสีให้แสงสว่าง เช่น ดวงอาทิตย์ ได้โดยการวิเคราะห์ แสงที่มาจากวัตถุนั้น ในการนี้เขาจึงสามารถวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ได้ และก็ได้พบว่าบริเวณมืดของจุดแต่ละจุด ทำตัวเหมือนขั้วแม่เหล็ก ซึ่งหันออกมาตั้งฉากกับพื้นผิวดวงอาทิตย์ มีควาเข้มหรือความแรงมากขึ้นตามขนาดคือพื้นที่ของบริเวณมืดนั้น ในกลุ่มจุดหนึ่งๆ จะประกอบด้วยจุดซึ่งมีทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็ก และอาจมีความเข้มตั้งแต่ ๑,๓๐๐ เกาส์ถึง ๓,๕๐๐ เกาส์หรือในบางกรณีอาจมากกว่านั้น

การชนพบสนามแม่เหล็กในบริเวณจุดและกลุ่มจุดของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานในปัจจุบันว่า เส้นแวงแม่เหล็กซึ่งพาดผ่านโฟโตสเฟียร์นี้ มีอำนาจกีดกันการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากภายในชั้นบรรยากาศพื้นผิว จึงทำให้ดอกลูกและความสว่างในบริเวณนั้นลดลง ปรากฏให้เห็นเป็นจุดและกลุ่มจุดขึ้น

กลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์เป็นแหล่งเกิดปรากฏการณ์นาสนใจหลายประการ ทั้งในโฟโตสเฟียร์ โครโมสเฟียร์ และโคโรนาของดวงอาทิตย์ การลุกจ้า หรือการระเบิด (flare) บนดวงอาทิตย์ก็เกิดขึ้นในบริเวณกลุ่มจุด เชื่อว่าสนามแม่เหล็กมีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ของกลุ่มจุด และโดยทั่วไปบนดวงอาทิตย์

ระดับละติจูดบนดวงอาทิตย์	คาบของการหมุนรอบขั้วเป็นวัน	
	ค่าปรากฏที่โลก	ค่าจริง
0°	26.87	25.03
10°	27.06	25.19
20°	27.59	25.65
30°	28.45	26.39
40°	29.65	27.37

: ตารางแสดงคาบของการหมุนรอบขั้วของดวงอาทิตย์วัดจากการเคลื่อนที่ของจุด

ในบริเวณกลุ่มจุดซึ่งอยู่ใกล้ขอบดวงอาทิตย์ตั้งเช่นในภาพบนนี้ เราจะสังเกตเห็นเส้นสว่างกระจกกระจายอยู่รวมกันเป็นหย่อมๆ สิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า แฟลิวเล เกสส์สว่างของแฟลิวเล มีอุณหภูมิสูงกว่าโฟโตสเฟียร์ประมาณ ๕๐๐ องศา และมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่าขนาดของดอกลูกเล็กน้อย คือ ประมาณ ๑,๒๐๐ กิโลเมตร กลุ่มจุดทุกกลุ่มมีแฟลิวเล เกิดอยู่ด้วยเสมอไป แต่เมื่อกลุ่มจุดอยู่ในบริเวณกลางดวงจะมองเห็นแฟลิวเลไม่ชัดเจน เพราะโฟโตสเฟียร์สว่างขึ้น ลักษณะปรากฏของแฟลิวเลมีขอบดวง ทำให้น่าสันนิษฐานว่ามีอยู่ภายในระดับสูงกว่าโฟโตสเฟียร์เล็กน้อยได้มีกฎวัดพื้นที่บนดวงอาทิตย์ที่ปกคลุมด้วยแฟลิวเลพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว แฟลิวเลคลุมพื้นที่ประมาณ ๔ เท่าของกลุ่มจุดซึ่งมีผลต่อรอบเกี่ยวของอยู่

โครงสร้างของก๊าซในระดับโครโมสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ แสดงให้เห็นลักษณะการเรียงตัวเป็นตาข่ายโครโมสเฟียร์ (chromospheric network) ภายภาคพื้นผิวของดวงอาทิตย์ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มจุดปรากฏใกล้ขอบดวงอาทิตย์จะเห็นแฟลิวเลเป็นเกล็ดสว่างกระจกกระจายอยู่ในบริเวณใกล้จุดเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะเห็นชัดเจนที่กลุ่มจุดใกล้ขอบดวง ที่กลุ่มจุดห่างขอบดวงก็ปรากฏว่ามี แต่ไม่สว่างชัดเจนเท่า (ภาพถ่ายที่หอดูดาว ทองฟ้าส่องกรุงเทพมหานคร)

[ดูภาพทั้งหมดในเรื่องนี้]

## บรรณานุกรม

- [ระวี ภาวิไล](#)